
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑ 

เม่ือวันอังคารที่  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

 *********************** 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี  ประธานกรรมการ 
๒. รศ. สุนีย์ ละกําป่ัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา       กรรมการ 
๓. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๔. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๕. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๖. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๗. รศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๘. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

๙. ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 

๑๐. ผศ. ทวี  สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๑. รศ. จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๔. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๕. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๖. ผศ. ขวัญเมือง แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๘. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๙. อ. ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๐. ผศ. ไชยนันต์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๒๑. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๒. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๔. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
๒๕. นางเปรมประภา นุตโรจน์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๒. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑.   รศ. จรรยา เสียงเสนาะ ผู้จัดการสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.   ผศ. พร้อมลักษณ ์  สมบูรณ์ปัญญากุล     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม  
 ๓.    ผศ. สคุนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 ๔.   นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเริ่ม
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามระเบียบวาระการประชุม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร              
ได้เรียนเชิญ รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาทั้ง ๑๓ ภาควิชา จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 
   ๑.๑  นักศกึษาของภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ได้รับรางวัลเกียรติยศผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีผล
การศึกษายอดเย่ียม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๒ คน คือ 

๑) นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริเถียร  Doctor of Philosophy Program in Environmental  
Technology (international program) Department of Sanitary Engineering Faculty of Public 
Health โดยมี รศ.สราวุธ  เทพานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา 
                วิทยานิพนธ์: Evaluation of air toxics dispersion from open burning of maize residues 

๒) นายวิศวะ  มาลากรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยมี รศ.สราวุธ  เทพานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา 
                วิทยานิพนธ์ :  Influence of meteorological characteristics on concentration and 
distribution of air pollution in Maptaphut industrial area 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    
 ๓.๑  การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือมหาวิทยาลยัมหิดล ที ่ศธ ๐๕๑๗/ว.๙๑๘๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ไม่เกิน ๑ ช่ือ โดยเป็นการเสนอช่ือตาม ข้อ ๓.๒ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดให้เสนอช่ือโดยมติของคณะกรรมการประจําส่วนงาน(คณะ)ของ
มหาวิทยาลัย เสนอได้ส่วนงาน(คณะ) ละไมเ่กิน ๑ ช่ือ และส่งแบบฟอร์มใบเสนอช่ือส่งกลับไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล) ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. 
    ที่ประชุมได้รว่มกันพิจารณาแล้วมีมติเสนอช่ือด้วยวิธี “ลับ”และไม่บันทึกรายงานการประชุม
แล้วเสนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
  

 ๓.๒  การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือมหาวิทยาลยัมหิดล ที ่ศธ ๐๕๑๗/ว.๙๑๘๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ไม่เกิน ๑ ช่ือ โดยเป็นการเสนอช่ือตาม ข้อ ๓.๒ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดให้เสนอช่ือโดยมติของคณะกรรมการประจําส่วนงาน
(คณะ)ของมหาวิทยาลัย เสนอได้ส่วนงาน (คณะ) ละไม่เกิน ๑ ช่ือ และสง่แบบฟอร์มใบเสนอช่ือส่งกลับไปยัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) ภายในวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเสนอช่ือด้วยวิธี “ลับ”และไม่บันทกึรายงานการประชุมแล้ว
เสนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๓  การเลือกสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์ 
   รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม แจ้งว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลยัมหิดล
โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานในบริหารจัดการเงินรายได้ส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้แจ้งใหค้ณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
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คณะฯ เลือกสดัส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้คณะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งศูนย์
บริหารสินทรัพย์ได้กําหนดทางเลือกในการจัดสัดส่วนการลงทุนไว้ ๓ กลุ่ม ๖ แบบ คือ  

๑. Short Term (ST)    ๒.  Medium Term (MT)  ๓. Long Term (LT) 
ประเภทกองทุน รายการลงทุน สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุน (%) 

(ST1) (ST2) (MT1) (MT2) (LT1) (LT2) 
๑ . ก อ ง ทุ น ม่ั น ค ง สู ง 
(OP2) 

๑.พันธบัตรรัฐบาล/ พันธบัตรกองทุน 
๒.เงินฝากกองทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.COMDO-D 

๕๐ ๔๕ ๔๐ ๔๐ ๓๕ ๓๐ 

๒.กองทุนตราสารหนี้ ๑.เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
๒.กองทุนรวม, หุ้น 

๕๐ ๔๕ ๔๐ ๓๕ ๓๕ ๓๐ 

๓ .กอง ทุนสินท รัพ ย์ / 
อสังหาริมทรัพย์ (OP9) 

หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ๐ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๔.กองทุนหุ้น (PO4) กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

๐ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

 

  ในการน้ีจึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เลือกสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุน(%) 
๑ แบบ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลอืกสัดส่วนการลงทุน  แบบ (ST1) 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชา
สุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ได้มีการปรับปรุงช่ือหลักสูตร และช่ือปริญญาตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากดิม วท.ม.(สศ) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) ปรับปรุงเป็น วท.ม. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ความทราบแล้วน้ัน อน่ึงเน่ืองจากหลักสูตรมีการปรับปรุงช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา รวมท้ังมี
การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้ทางหลักสูตร
จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม ่ 
    ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาสุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว้ว่า “หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (๒๐.๑) 
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธานหลักสูตร และอีกคน
หน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ  ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา อาจมี
อาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรได้มากกว่า ๑ หลักสูตร (๒๐.๒) หัวหน้าส่วนงาน        
ต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานเสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ตามองค์ประกอบข้อ (๒๐.๑) ”ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเช้ือ
และวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มีความประสงค์เสนอขอปรับปรุงย่อย
หลักสูตรฯ โดยขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (วิธีเวียน) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบรอ้ยแล้ว   
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรดังกล่าว  รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๖  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณา
โครงการวิจัยเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า  ด้วยประกาศฯ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณา
โครงการวิจัยเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. ๒๕๕๘ มไิด้ระบุการเรียกเก็บหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาสําหรับโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายต้องได้รับการพิจารณา (Exemption review) ซึ่งใน
กรณีน้ี ได้รับคาํแนะนําจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัมหิดล ขอให้ระบุไว้ในประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมไว้ให้ชัดเจนเพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้  

จึงได้เสนอกําหนดเพ่ิมเติมประเด็น ให้ระบุ “ไม่เสียค่าธรรมเนียม” สําหรบัโครงการวิจัยที่
สามารถขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption review) ซึง่แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา ประธานกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นผู้พิจารณา ซึ่งมีการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาทั้งจากนักศึกษา 
และอาจารย์ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการพิจารณา 
นอกจากน้ี ยังได้กําหนดประเด็นเพ่ิมเติม ใหร้ะบุว่า “ไม่เสยีค่าธรรมเนียม” สําหรับโครงการวิจัยที่เป็นงาน R2R 
ของบุคลากรสายสนับสนุน ทีเ่สนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งในการปฏิบัติที่ผ่านมา ไม่ได้
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มีระบุไว้ในประกาศฯ และในการปฏิบัติที่ผ่านมา หัวหน้าโครงการจะใช้วิธีการทําบันทึกถึงคณบดีฯ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑  พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาและกจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ – ๔ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๑) เสนอปรับแก้ไขวันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาช้ันปีที่ ๔ จากกําหนดเดิมวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๒) ระบุวันหยุดการเรียนการสอนแยกเป็น ๒ ประเภท คือ  
๑. หยุดการเรียนการสอน แต่นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
๒. หยุดตามประกาศวันหยุดของทางราชการ 

  จึงเสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. เพ่ิมเติม “วันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒” 
๒. เพ่ิมเติม “ฉลองครบรอบ ๗๒ ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒” 

และจัดประชุม APACPH  
 ที่ประชุม   :   รับทราบและให้ดําเนนิการต่อไป 
 
 ๔.๒  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งว่า ได้ดําเนินการเตรียมกระบวนเตรียมนักศึกษา อาจารย์ หัวหน้า
ทีม และจะหาวันเตรียมอาจารย์อีกคร้ังเพ่ือให้ช่วยนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ด้านการสนับสนุนด้านวิชาการปรับ
รูปแบบให้เป็น การศึกษาศตวรรษที่ ๒๐ สว่นความก้าวในการจัดเตรียมพ้ืนที่ 

- การจัดหาบ้านพักนักศึกษาได้ครบแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับปรุง 
- ขอหารือในการลดระดับในการเชิญร่วมกิจกรรมเป็นระดับอําเภอ  
- การเลี้ยงขอบคุณจะจัดใกล้วันปัจฉิมนิเทศ 

  รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตามโครงการ PA ต้องการฝึกภาคสนามระยะสัน้ 
ภาควิชาที่ต้องการฝึกภาคสนามระยะสั้น สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ จํานวนนักศึกษา เพ่ือต้ังงบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย โดยจะประสานงาน เตรียมพ้ืนที ่ที่พัก ระยะเวลาฝึกภาคสนาม สาขาวิชาละประมาณ ๑ สปัดาห์                        
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  ประธานฯ แจ้งว่า คณะฯ ได้พ้ืนที่ฝึกภาคสนามเพ่ิมเติม คอื บริเวณคลองลัดโพธ์ิ ซึ่งได้รับการ
ติดต่อจากหน่วยงานในพ้ืนที่ให้ดําเนินการด้านส่งเสริมสุขภาวะ ต้ังเป็นศูนย์สุขภาวะ ๓ วัย ขอให้เป็นทีม 
Young Turks  (กลุ่มอาจารย์ใหม่)  และทมีหลักสูตร เพ่ือจัดการเรียนการสอน ปัญหาส่วนใหญ่ของพ้ืนที่คือ 
ด้านสิ่งแวดล้อม นํ้าท่วม เรื่องอาชีพ ซึ่งจะขอเชิญลงพื้นที่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๓  การดําเนินการ COSHEM ของคณะ 
  ประธานฯ แจ้งว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เริ่มต้ังแต่นโยบาย COSHEM ของคณะฯ
การอบรมความปลอดภัยฯ ซึง่ต่อไปจะผนวกกระบวนการ COSHEM ใหเ้ป็น Health Literate Faculty เพ่ือทํา
ให้คณะมีความปลอดภัย 
  รองคณบดีฝ่ายแผนฯ แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ระดับคณะ และได้อบรม 
จป. ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการเรียบร้อยแลว้ คณบดี ได้ใหน้โยบายกับหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้า
งาน ให้สํารวจเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการงบประมาณของคณะฯ 
ได้อนุมัติงบประมาณ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท โดยจะจัดสรรใหแ้ต่ละภาควิชา/งาน ส่วนนโยบายเรื่องการ
พัฒนาห้องเรียน การดูแลเรื่องอุบัติภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องธุรการ (การวัดแสง) 
เรื่องการยศาสตร์ ซึ่งได้ดําเนินการไประดับหน่ึงแล้ว ส่วนโครงการใหญ่จะวางแผนเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ต่อไป  
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้เชิญชวนจิตอาสาดําเนินการในแต่ละอาคาร ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทกุฝ่ายด้วยดีโดยเฉพาะอาคารท่ีมีดาดฟ้า   
  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งรายงานความเสี่ยงจากการติดเช้ือซิก้า ไวรัส คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ได้รับการประสานงานจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๒ และเขตราชเทวี ขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือสํารวจ
สิ่งแวดล้อม และลูกนํ้ายุงลายบริเวณคณะฯ เน่ืองจากมีบุคลากรของคณะฯ ได้รับเช้ือซิก้า ไวรัส ในวันศุกร์ที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ผลการสํารวจพบพ้ืนที่เสี่ยงและมีไขแ่ละตัวอ่อนของลูกนํ้ายุงลายหลายจุด ทีมงานได้ให้ความรู้
แก่บุคลากรที่ได้รับเช้ือ บุคลากรในสํานักงานคณบดี เจ้าหน้าที่งานกายภาพฯ  และเจ้าหน้าที่แม่บ้าน ในการ
กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนํ้ายุงลาย การป้องกันโรค การสังเกตุอาการและสถานที่ติดต่อเมื่อมีอาการ รวมทั้งมอบ
ทรายอะเบส และสมุนไพรป้องกันยุง ให้แก่บุคลากรดังกล่าว ทั้งน้ีเขตราชเทวี ได้นัดหมายเพ่ือทําการฉีดพ่นยา
กําจัดยุงโดยรอบอาคารทุกอาคารของ คณะฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า เกณฑ์ BCG เป็นเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน เพ่ือที่จะดูแลแหล่งไวรัส 
สัตว์นําโรค ยุง แมลงสาบ หนู ที่แต่ละภาควิชาสามารถดูแลตัวเองได้ จึงเสนอให้เป็น PA ภาควิชาด้วย 
   รองคณบดีฝ่ายแผนฯ แจ้งว่า ข้อตกลงปฏิบัติงาน PA จะเพ่ิมเติมเรื่อง การลดพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม COSHEM Health Literate Faculty เกณฑ์ BCG 
  ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา แจ้งว่า ส่วนใหญ่สายสนับสนุนจะประจําอยู่ภาควิชา จึงเสนอให้ส่งเสริม
สายสนับสนุนดําเนินการโครงการเล็กๆ โดยมีภาควิชา/ คณะ ให้การสนับสนุน และสรา้งผลงาน 
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  ผศ. ไชยนันท์ แท่งทอง แจ้งว่า พบปัญหาทางหนีไฟ อาคาร ๒ ทางลงช้ัน ๑ ติดอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในครวัของโรงอาหาร 
  ประธานฯ แจ้งว่า ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ เชิญผู้ค้าโรงอาหาร อาคาร ๒ 
มาหารือ และจะเชิญไปดูสถานโรงอาหารที่ สสส. เพ่ือวางแผนและปรับปรุงโรงอาหาร ครัว ทางเดินหนีไฟใหม่ 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๔  การเสนอปิดรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน 
  รองคณบดีฝ่าบัณฑิตศึกษา  แจ้งว่าเน่ืองจากมาการเปิดหลักสูตรใหม่ ทาํให้รหัสหลักสตูรเต็ม จึง
ได้ทําเรื่องสํารวจไปยังภาควิชาที่มีรายวิชาที่ไม่ได้เปิด ระยะเวลา ๕ ปี มีบางภาควิชาส่งข้อมูลมาแลว้ จึงขอความ
ร่วมมือภาควิชาที่ยังไม่ส่งข้อมูลเร่งดําเนินการเพ่ืองานบริหารการศึกษาฯ จะดําเนินการต่อไป 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๕  ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                    ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๑ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการ ฯ ดังน้ี 

๑. การตรวจสขุภาพ และนวดแผนไทย ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้อัตราค่าบริการ ที่ 
OPHETS จัดเก็บในอัตราเดิมไปก่อน กรณมีีอัตราค่าบริการใหม่ ให้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  
                     ๒. การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อม ทีป่ระชุมมีมติใหค้วาม
เห็นชอบให้ใช้อัตราค่าบริการ ที่ OPHETS จัดเก็บในอัตราเดิมไปก่อน และเมื่อมีการทบทวนกําหนดอัตราใหม่
เรียบร้อยแล้วให้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
                    ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้มอบหมายใหแ้ต่ละภาควิชาคิดต้นทุนการให้บริการ และทบทวน
กําหนดอัตราค่าบริการใหม่ใหเ้หมาะสม และจะนําเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป   
                     จึงขอนําเสนอความก้าวหน้า การทบทวนกําหนดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ที่ได้มีการคิด
ต้นทุนแล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม แต่ยังไม่ครอบคลุมงานบริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการท้ังหมดของคณะฯ ซึ่งได้เร่งรัดให้แต่ละฝ่ายดําเนินการเพ่ือให้แล้วเสร็จและนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ พิจารณาในการประชุมเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือออกเป็นประกาศคณะฯ ต่อไป 
     ผศ.ไชยนันท์ แท่งทอง แจง้ว่า ค่าบริการแสง เสียง ความร้อน ขอให้คดิอัตราได้เลยเน่ืองจาก
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่มีการคิดอัตรา แต่มีค่าใช้จ่าย walk to survey และเขียนรายงาน 
อาจจะต้องมีการรวมค่าใช้จ่ายไว้ด้วย 
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     รองคณบดีฝา่ยการคลังฯ เสนอให้งานบริหารเคร่ืองมือกลางคิดเกณฑ์การใช้ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้มีเกณฑ์ราคาเบ้ืองต้นในการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดมาตรฐาน 
เช่น ห้องที่สามารถใช้ได้ พ้ืนที่ที่สามารถวางอุปกรณ์ส่วนตัว การเปิดใช้ห้องให้เหมาะสมกับจํานวนผูใ้ช้จริง 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

  ๔.๖   การพัฒนาสถานที่ OPHETS และอาคารเทพนม เมืองแมน 
              ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร OPHETS ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุง
สถานที่ของ OPHETS ให้เหมาะสมและสะอาดเรียบร้อย ปรับปรุงภายในอาคารให้มีการระบายอากาศ บริเวณ
ทางเดินริมระเบียง ช้ัน ๔ และ ช้ัน ๕ ปรับปรุงสูตรลูกประคบ โดยอ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย และพัฒนาอาคาร 
เทพนม เมืองแมน ให้เป็นอาคารสีเขียว (Green Building) จึงได้ขอความร่วมมอืจากภาควิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ให้ช่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเทพนม เมืองแมน ซึ่ง ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง 
หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ทําการตรวจวัด เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้รายงานผลการตรวจวัด พบคุณภาพ
อากาศ พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานหลายรายการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องนวด พบ
คาร์บอนไดออกไซด์สูง ระบบระบายอากาศไม่ดี 
  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอขอบคุณ รศ.ประมุข โอศิริ ผศ.ไชยนันต์ แทง่ทอง อ.ธวัช เพชรไทย 
ที่ช่วยดําเนินการ และขอความร่วมมือจาก รศ.สราวุธ เทพานนท์ มาช่วยดูรายละเอียดในการพัฒนาปรับปรุง
เพ่ิมเติมด้วย ซึ่งมีแผนจะดําเนินการทํา Branding ให้กับ OPHETS ช้ัน ๑ จัดเป็นห้องนวด ช้ัน ๓ เป็นคลีนิคเวช
ศาสตร์ชะลอวัย และจะประสานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นําเพลงมาเปิดเพ่ือบําบัด Music therapy  
  ผศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิจ แจ้งว่า จะเข้าตรวจเช้ือรา/ แบตทีเรีย ในพ้ืนที ่OPHETS และเสนอให้
ตรวจตู้นํ้าด่ืม ซึ่งเคยเข้าตรวจแล้วพบเช้ือที่มาจากฝุ่น จึงขอหารือเรื่องเม่ือตรวจพบเช้ือแล้วจะหาภาควิชาที่จะให้
คําปรึกษาในการดําเนินการต่อให้สะอาดแลว้จะเข้าตรวจซ้ําให้อีกคร้ัง เครื่องกรองของคณะไม่ได้มีการล้างเป็น
ประจํา และไมม่ีการตรวจทางเคมี  
  รศ.ประมุข โอศิริ เสนอให้ทํา R2R การเข้าตรวจเช้ือรา/ แบตทีเรีย ลงตีพิมพ์ 
  รองคณบดีฝ่ายแผนฯ แจ้งว่า จะขอสํารวจจํานวนตู้นํ้าภายในคณะ และจะขอความร่วมมือไปยัง
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้วางแผนปรับช้ัน ๑๐ และช้ัน ๑๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ อยู่ใน
แผนรอบที่ ๒ ของสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) จัดเป็น Co-working Space 
ความร่วมมือย่านนวัตกรรมโยธี เป็นศูนย์กลาง Health Innovation Demonstrate ด้านกฎหมาย การเงินฯลฯ 
และจะปรับใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานมาจัดนิทรรศการ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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 ๔.๗  ปรับ/แก้ไขข้อความ “วิสัยทัศน์/ พันธกิจ” แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕  
  รองคณบดีฝ่ายแผนฯ แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ มี
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม ปรับ/แก้ไขข้อความ “วิสัยทัศน์/ พันธกิจ” แผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปดังน้ี 

ข้อความ “วิสัยทัศน์ และพันธกิจ” เดิม  ข้อความ “วิสัยทัศน์ และพันธกิจ” เดิม(ใหม่) 

ปรัชญา (Philosophy) ปรัชญา (Philosophy) 

ความสําเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ (True success is in the 
application of learning for the benefit of mankind) 

               -เหมือนเดิม- 

ปณิธาน (Determination) ปณิธาน (Determination) 

ปัญญาของแผ่นดิน  (Wisdom of the land)                -เหมือนเดิม- 

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้นําด้านการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะ
สาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ  
(Be a leader in promoting population health through 
Health Literate Faculty) 

เป็นผู้นําในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะ
สาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน  
(Be a leader in promoting population health through 
being Health Literate Faculty in Asean Countries) 

พันธกิจ (Mission) พันธกิจ (Mission) 

๑. จัดการศึกษามุ่ด้านสาธารณสุขศาสตร ์โดยการเป็นคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(To offer an outcome based Public Health 
Education via Health Literate Faculty) 

๑. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร ์โดยการ
เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ 
(To offer an outcome based Public Health 
Education via being Health Literate Faculty) 

๒. ผลักดันการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนําด้าน
การศึกษา การวิจัย บูรณาการ และนวัตกรรม ให้บริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานระบบธรรมาภิบาล เพ่ือสุขภาวะของ
ประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ  
(To be visible as a leader in public health 
education, integrative research and innovation and 
provide academic services on the basis of good 
governance to promote health and longevity and 
the betterment of mankind) 

๒. สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนําด้าน
การศึกษา การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม จัดบริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานระบบธรรมาภิบาล เพ่ือสุขภาวะของ
ประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ 
(To be visible as a leader in public health 
education, integrative and innovative research, 
professional academic services on the basis of good 
governance to promote health and longevity and 
the betterment of mankind) 

   

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 
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 ๔.๘  โครงการครบรอบ ๗๒ ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  ประธานฯ แจ้งว่า วาระฉลองครบรอบ ๗๒ ปี กิจกรรมหน่ึงที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คือการประชุม Executive Council และ General Assembly 
ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน และการจัดประชุม 51st APACPH conference ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  โดยจะเป็นความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทันตแพทยศาสตร์ จะใช้พิธีเปิดที่ห้อง
ประชุมของคณะทันตแพทยศาสตร์  
  ผศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ สอบถามว่าให้ภาควิชาจะจัดงาน Home coming day ร่วมกันกับ
คณะได้ ใช่หรอืไม่ 
  ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เสนอให้คณะจัดกิจกรรมเปิดตัวการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นซีรีย์ ธีม
กิจกรรม การฉลองครบรอบ ๗๒ ปี ตลอดทัง้ปี ๒๕๖๒  
  ประธานฯ เห็นชอบที่ให้มีการจัดงาน Home coming day ร่วมกัน และกจิกรรมต่างๆ ที่เสนอ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 

  ไม่ม ี
 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 
     ๕.๒.๑ รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ ๑  
(๑ ตุลาคม – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
   ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลังมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
วงเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๙๕๖,๕๗๖.๑๓ บาท (ได้รับต้นปี ๓๐๗,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท) จําแนกเป็น เงินงบฯ แผ่นดิน 
จํานวน ๑๘๒,๗๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท ร้อยละ ๕๙.๓๖ และเงินงบฯ รายได้ส่วนงานที่ได้รับหลังมีการขอโอน 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ๓๑๘,๕๗๖.๑๓ บาท  

  มีผลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน ๖๖,๒๗๖,๔๑๗.๑๒ บาท ร้อยละ ๒๑.๕๔  วงเงินคงเหลือ
สําหรับการใช้จ่าย (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จํานวน ๒๔๑,๖๘๐,๑๕๙.๐๑ บาท ร้อยละ  
๗๘.๔๘    

    ข.  รายงานแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

    ค.  รายงานการใช้จ่ายเงินภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ (กันเงินเหลือ่มปี) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ประจําเดือนพฤจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
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   มีการใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) รวมเป็นเงิน 
๙,๑๑๒,๐๙๐.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๗ และยังมีวงเงินคงเหลือ ๕,๕๙๒,๙๗๖.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๐๓ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

    ง.  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จัดจา้งงบลงทุนจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ๕.๒.๒  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาอนุมัติเงินรายได้ส่วนงานให้กับภาควิชา/หน่วยงาน เพ่ือ
ผลักดันงานยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย จานวน ๑๘ โครงการ วงเงิน ๑,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท             
(หน่ึงล้านสองแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และจากผลการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑) ทางคณะฯ มีผลสําเร็จการใช้จ่ายเงินจริงเพียง ร้อยละ ๓๖.๕๖ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานบริหาร
งบประมาณโครงการฯของคณะฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บรรลุเป้าหมายผลสําเร็จของการใช้จ่ายเงินและ
ผลสําเร็จโครงการที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ ๙๐ รวมทั้งส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

   ๕.๒.๓  แผนความต้องการคําขอต้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ตามท่ีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดลขอความร่วมมือจากส่วนงานจัดทาแผนความต้องการ
คําขอต้ังงบประมาณแผ่นดินและคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และทาง
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดส่งแผนความต้องการฯ ดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รวมวงเงินทั้งสิ้น 
๑๗๘,๗๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท จาแนกเป็น คําขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน = ๖๙,๙๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท และคำขอต้ัง
เงินรายได้ส่วนงาน = ๑๐๘,๗๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท 

  ๕.๒.๔  เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  ๕.๒.๕  เตรียมจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (เพ่ิมเติม) และรายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ทาง Website ของส่วนงาน และขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องรายงานข้อมูล
การดําเนินการตามกรอบการประเมินฯ ปีละ ๒ ครั้ง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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๕.๓  เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 
   ๕.๓.๑ งานวิจัยและวิชาการ กําหนดจัดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้ง   

ที่ ๑ เรื่อง “การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย : การจัดการระบบการเงินและบัญชีโครงการวิจัย ต้องทําอย่างไร?” 
และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างงานวิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน  

   ๕.๓.๒  งานวิจัยและวิชาการ ได้ดําเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเช้ือโรค และ           
พิษจากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือรับรองการแจ้ง
ผลิตเช้ือโรค และพิษจากสัตว์ (ฉบับเดิม) ๖๙๒ - ๑๙๓/๒๕๖๑ จะหมดอายุหนังสือรับรอง ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

   ๕.๓.๓  งานบริหารเคร่ืองมือกลาง ขอรายงานรายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิเคราะห์ทดสอบ 
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินจํานวน ๖,๐๘๐ บาท และเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินจํานวน ๒๓,๐๘๐ 
บาท โดยมีรายได้สะสมเป็นจาํนวน ๒๙,๑๖๐ บาท  

   ๕.๓.๔  ตามท่ีศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ขอเชิญ
ห้องปฏิบัติการท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ
สารเคมี ประจาํปี ๒๕๖๒ น้ันบัดน้ีมีห้องปฏิบัติการที่สนใจเข้าร่วม ดังน้ี 

  
ลําดับที่ ชื่อหอ้งปฏิบัติการ ภาควิชา / งาน ผู้ประสานงาน 

๑ ห้องปฏิบัตกิาร Bacteriology (๒๕๐๕) จุลชีววิทยา ผศ. ชญาภรณ์ ศรัญพฤฒ ิ 
๒ ห้องปฏิบัตกิาร Cell Culture and 

Flow Cytometry (๑๗๐๗) 
งานบริหารเครือ่งมือกลาง นายภาษวัธน์ ครุฑธา 

๓ ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรอ์นามัย
ส่ิงแวดล้อม (๒๔๐๙) 

วิทยาศาสตรอ์นามัย
ส่ิงแวดล้อม 

นายอนุพันธ์ เสียงใหญ ่

๔ ห้องปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห ์(๑๘๐๑) โภชนวิทยา อ.ดร.วศินา  ทาเขียว 
๕ ห้องปฏิบัตกิารปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

๒ (๖๔๐๙--๒)      
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   นางสาววิรณัยา เตชะวรงค์ 

๖ ห้องปฏิบัตกิารพิษวทิยาส่ิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย (๖๖๐๔) 

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

อ.ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรต ิ

 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา 
   ๕.๔.๑  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการพิจารณาเรื่องการขอ

ปรับปรุงรายการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่
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๑๒/๒๕๖๑  และรอเข้าเสนอเพ่ือพิจารณาจากคณะกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษา ในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป  จํานวน ๒ หลักสูตร คอื 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตร ไทย ภาคพิเศษ) 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
     ๕.๔.๒  หลักสูตรทีผ่่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้แก่  

 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
       ๕.๔.๓  บัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการนําหลักสูตรไปจัด
การศึกษาในต่างประเทศ หากหลักสูตรใดสนใจให้ปฏิบัติตามแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดไว้  (ต้ังแต่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๑)  ซึ่งเมื่อหลักสูตรจัดทําแบบฟอร์มเสนอมา บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัตินําหลักสูตรไปจัด
การศึกษาในต่างประเทศไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามลําดับ 
   ๕.๔.๔  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตรทีม่ีการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ใหม้ีการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education ดังน้ันมหาวิทยาลัยมหิดล 
แจ้งให้ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้นําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol University Education Philosophy) ไปใช้โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ปรัญชาการศกึษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
“มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญในการจดัการศึกษา เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน โดยผู้เรียน

สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิม จากประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ”  
โดยมีคําสําคัญ คือ Learning Centered Education, Outcome-based Education, Constructivism  

Education Philosophy 
“Our primary focus is on educating the learners, as for them to attain academic achievement 
through learning-centered education, outcome-based education and  Constructivism. To 
become a wisdom graduate, learners combine what they have learned so far with the new 
knowledge, and with experiential learning activities. 
   ๕.๔.๕  สืบเน่ืองจากเรื่องที่ สกอ. ส่งคืนหลกัสูตรเพ่ือจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยกําหนดให้เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดย สกอ. ได้ให้ username password ของระบบมาที่
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนหลักสูตรที่รอรับการเห็นชอบจากสกอ.จํานวนมาก 
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และเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามที่สกอ. กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยได้มีจดหมายถึงรักษาการรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา เพ่ือขออนุเคราะห์ username password  เพ่ือบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดําเนินการประสานงาน
หลักสูตรต่อไป 
   ๕.๔.๖  บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์  (รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู ) ได้รับ
ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  [ประเภทของการนําเสนอคือ Oral Presentation ที่ประเทศราชอาณาจักรเนอธอร์แลนด์ (เดินทาง
เดือนเมษายน ๒๕๖๒)]  เป็นเงินจํานวน ๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท 
   ๕.๔.๗  บัณฑิตวิทยาลัย ได้กําหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
   ๕.๔.๘  การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปใช้โครงสร้างหลักสูตร 
พ.ศ.๒๕๖๑ ซึง่ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเช้ือ
และวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   ๕.๔.๙ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีระดับปริญญาเอก ๕ หลักสูตร (รอประกาศ ๑ หลักสูตร) ระดับปริญญาโท 
๑๓ หลกัสูตร ๒๖ โปรแกรมย่อย (ปกติ พิเศษ สาขาย่อย) ทั้งหมดประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิต
วิทยาลัย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ๕.๔.๑๐  สรปุผลการดําเนินงานด้านการศึกษาโครงการ PA 2562 – การพัฒนาการเรียนการสอน
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  ช่ือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Backward Design ด้วยการใช้การ
เรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือ” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ 
อาคารเทพพนม เมืองแมน ผูเ้ข้าร่วมการอบรมจํานวน ๗๓ คน (สายวิชาการ ๖๐ คน สายสนับสนุนวิชาการ ๑๓ 
คน)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  ผู้ตอบแบบประเมิน ๔๕ คน    

 มีความพึงพอใจพึงพอใจต่อวิทยากร ๒ ท่าน ระดับดีมาก ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
อบรมในระดับดีมาก  
   ๕.๔.๑๑ งานบริหารการศึกษาฯ กําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “SAR AUN-QA           
ทําอย่างไร?” ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ อาคาร              
เทพนม เมืองแมน วิทยากรทีร่่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา    
รศ.สุคนธา คงศีล รศ.ปาหนัน พิชยภิญโญ และรศ.มณรีัตน์ ธีระวิวัฒน์ กลุ่มเป้าหมายคือ ประธานหลักสูตรและ
กรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือจะได้นําไปจัดทําการประเมินตนเองเพ่ือรองรับ
การเย่ียมสํารวจจากมหาวิทยาลัยตาม PA สมัครได้ที่ https://goo.gl/SkZcMm ลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๒ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนสนับสนุนการเดินทางเพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 

และค่านิยม เสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสรรทุนเพ่ือนสนับสนุนการเดินทางเพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัฒนธรรมและ สร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหดิลเพ่ือให้
นักศึกษา ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิตของประเทศเพ่ือนบ้านที่เก่ียวข้องกับวิชาการ
หรือวิชาชีพของผู้รับทุน ณ ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย เลอืกได้ ๑ 
ประเทศ)  ระยะเวลาไม่เกิน ๑ สัปดาห์ รวมเวลาเดินทางไป – กลับ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๖  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 
 ๕.๖.๑  วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ต้อนรับ Dr. Nicole L. 
Anderson Director of International Programs, School of Public Health, Indiana University – 
Bloomington และมีประเด็นพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และการเข้าร่วม Field 
training ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

     ๕.๖.๒  วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ และหัวหน้าภาควิชา
พยาบาลสาธารณสุข ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Assoc. Prof. Karen McBride-Henry จาก 
Graduate School of Nursing, Midwifery & Health Mr. Jeff Howe General Manager, International 
Development, Victoria Link Ltd, Victoria University of Wellington และ คุณรฐัพล บํารุงกิตติกุล 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถานทูตนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลสําหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

 ๕.๖.๓  วันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุม the 4th AUN-HPN 
International Advisory Committee Meeting at Mahidol Learning Center, Salaya Campus, 
Mahidol University ในการประชุมครั้งน้ีมีเครือข่ายความร่วมมือใน ASEAN University Network เข้าร่วม
ประชุมจํานวน ๗ ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

 ๕.๖.๔  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ West China School of Public 
Health, Sichuan University ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรผ่านการเคลื่อนย้ายบุคลากร การพัฒนาความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน และ
การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยลงนาม ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   
   ๕.๖.๕  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เลขานุการคณะ หัวหน้างานวิเทศ
สัมพันธ์ฯ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป ต้อนรับ Professor Dr Maznah Dahlui, Director of APACPH 
Secretariat office เพ่ือหารือการดําเนินการจัดเตรียม การประชุม Executive Council และ General 
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Assembly ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และการจัดประชุม 51st APACPH conference 
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โดยใช้สถานที่ของวิทยาเขตพญาไท 
   ๕.๖.๖  หลักสตูร Thai Public Health System and Culture ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจาก West China School of Public Health, Sichuan 
University จํานวน ๔๐ คน ได้รับเงินค่าลงทะเบียนจํานวน ๙๙๘, ๔๐๐  บาท นํารายได้เข้าคณะประมาณ 
๒๙๙, ๕๒๐ บาท (ร้อยละ ๓๐) 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม   
  ๕.๗.๑ รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง (งบลงทุน) เงินรายได้คณะฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จํานวน ๒๔ รายการ ดําเนินการตามระเบียบ วิธีการ และขั้นตอน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๗.๒   ความเคลื่อนไหวและยอดเงินทุนคงเหลือ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายได้ 

๒๙,๔๓๔,๔๐๗.๑๗ บาท รายจ่าย ๒๑,๕๗๑,๕๗๒.๙๘ข บาท เงินคงเหลือ (-๗,๓๒๑,๑๓๖.๓๖ บาท)  
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๗.๓  การพัฒนาอําเภอสูงเนินและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ผนึกกําลังสร้างสรรค์อําเภอสูงเนินสุขภาวะ” ร่วมกับนายสุรศิษฐ์     
อินทกรอุดม นายอําเภอสูงเนิน และนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ณ ศูนย์วิจัย      
และพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะผนึกกําลังสร้างสรรค์อําเภอสูงเนินสุขภาวะ ให้บรรลุผล
สําเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในอําเภอสูงเนินและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสําคัญ ได้แก่ 
สํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ศูนย์อนามัยที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา สมาคมส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพไทย บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จํากัด มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์นํ้า บริษัท เอ ไอ เอ จํากัด และบริษัท         
ทรูวิช่ัน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายแพทย์จิรศักด์ิ วิจักขณา
ลัญฉ ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา ที่ใหก้ารสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบคุคลและกิจการพเิศษ 
 ๕.๘.๑  เร่ืองแจ้งจากกําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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 ๕.๘.๒  เงินขวัญถุง ของบุคลากรคณะฯ จากกองทุนสวัสดิการคณะฯ  จํานวน ๒,๐๐๐ บาท/คน ได้
โอนเข้าบัญชีของบุคลากรทุกท่านเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๙   เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  
 ๕.๙.๑  เร่ืองแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม    

จากที่ประชุม คณะทํางานตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
สารเคมี ครั้งที ่๒/ ๒๕๖๑ เมือ่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุมดังน้ี 

๑) คณะทํางานตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการที่เก่ียวข้องกับการใช้สารเคมีเข้า
เย่ียมชม ห้องปฏิบัติการของภาควิชา ทั้ง ๖ ภาควิชา เพ่ือประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการใช้สารเคมี ตามมาตรฐาน ESPRel โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
โดยเข้าเย่ียมชมและตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้วน้ัน รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

โดยในปีถัดไปคณะทํางานตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
สารเคมี จะเข้าเย่ียมชมและตรวจประเมินปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกภาควิชาที่ได้รับการตรวจ
ประเมินจะสามารถปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ และผลักดันจนสามารถได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการความ
ปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับสารเคมีอย่างน้อยภาควิชาละ ๑ ห้องปฏิบัติการ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวหน้าทีมแต่ละทีม ได้นําเสนอผลการตรวจประเมินในที่ประชุมคณะทํางานตรวจประเมิน
ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการที่เก่ียวข้องกับการใช้สารเคมี โดยมีรายละเอียดในภาพรวมดังน้ี 

- เสนอแนะให้กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน อย่างน้อยที่สุดควรม ีช่ือสารเคม,ี CAS no, ปริมาณ, 
ประเภทความเป็นอันตราย, สถานที่จัดเก็บ   

-   รายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี วันที่ปรับปรุงข้อมูล สามารถอ้างอิงถึงความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลได้ 

-  การจัดเก็บสารเคมี  ใช้ระบบอ้างอิงตามที่ห้องปฏิบัติการได้ทําจริง และตรงตามที่อ้างใน 
checklist 

-  การเคลื่อนย้ายสารเคมี ควรจัดหาภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่มั่งคงปลอดภัย 
รวมถึงจัดให้มีรถเข็นมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
  ๖.๑  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้คณะกรรมการประจําคณะ เข้าร่วมอบรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ผู้บริหารดังน้ี 
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   ๑)  วันที ่๗ มกราคม ๒๕๖๒ อบรมเรื่อง “แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับการบริหารยุทธศาสตร์และ
บริหารงบประมาณ” เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ช้ัน ๔ เทพนม เมืองแมน 
   ๒)  วันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่ง “การรับทําวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑” เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ 
อาคารเทพนม เมืองแมน 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๖.๒  คณะกรรมการประจําคณะ ร่วมรับมอบเคร่ืองออกกําลังกายจาก สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดลฯ โดยมีผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

   ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะใน
รอบ ๑ ปี และขออวยพรทุกท่านให้มีความสุขเน่ืองในวาระปีใหม่ และรว่มพัฒนาคณะต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักด์ิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


